

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : 11 ต.ค. 2561 Page :

4

No :

## บางจากรุกธุรกิจนอนออยล์ในลาว-เขมร เปิด 'อินทนิล' ลีนปี 6 แห่ง-คิวต่อไป 'SPAR'

ผู้จัดการรายวัน 360 - บางจากรุกธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันในประเทศเพื่อนบ้าน ลีนปีนี้เปิดร้านกาแฟอินทนิลในลาวและกัมพูชา รวม 6 สาขา ก่อนขยายเพิ่ม เป็น 50 สาขา ใน 2-3 ปีข้างหน้า แยมมีนํ้ากลองทุนท้องถิ่นจับซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ SPAR ส่วนในไทยจ่อเปิดร้านกาแฟใต้ตึกคอนโดฯปีนี้ 3-5 สาขา นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non oil) ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยลีนปีนี้จะเปิดร้านกาแฟอินทนิลในกัมพูชา 5 สาขา จากปัจจุบันเปิดแล้ว 3 สาขา และลาวที่เวียงจันทน์ 1 สาขา นับเป็นการเปิดตัวธุรกิจร้านกาแฟอินทนิลให้เป็นที่รู้จัก ก่อนที่จะเร่งขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการเปิดสาขา ร้านกาแฟอินทนิลใน 2 ประเทศดังกล่าวให้ครบ 50 แห่งภายใน 2-3 ปีนี้ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยบริษัท อาร์ซีจี รีเทล (กัมพูชา) ที่ได้รับมาสเตอร์แฟรนไชส์

ส่วนการลงทุนเปิดร้านกาแฟอินทนิลที่เมียนมายังอยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาการบริโภคกาแฟภายในประเทศว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมมีแผนที่จะขยายร้านสะดวกซื้อ SPAR ไปยังตลาด CLMV ด้วย โดยล่าสุด มีนํ้ากลองทุนท้องถิ่นให้ความสนใจเพื่อขอซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ SPAR แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยประเทศดังกล่าวมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโต 7-8% สูงกว่าไทย และมีกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการรุกธุรกิจ Non oil ในรูปแบบแฟรนไชส์

สำหรับการขยายสถานีบริการน้ำมันในประเทศ CLMV บางจากอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาส โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเร่งเปิดสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันที่ต้องศึกษาให้รอบคอบ เช่นที่กัมพูชา ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้าน้ำมัน และลาวก็มีการจำกัดการเปิดสถานีน้ำมันแบรนด์ใหม่ ซึ่งปัจจุบันบางจากเปิดสถานีบริการน้ำมันที่เมียนมาเพียง 2 สาขาเท่านั้น

นายสมชัย กล่าวต่อไปว่า บางจากได้มีปรับแผนธุรกิจร้านสะดวกซื้อ SPAR ในประเทศไทย โดยมีการปรับตัวสินค้า การบริการและเน้นการรับรู้แบรนด์ โดยลีนปีนี้เปิดร้าน SPAR รวม 50 สาขา จากปัจจุบัน 35 สาขาลดลงจากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ 60-70 สาขา และปี 2562 จะเปิดร้าน SPAR เพิ่มขึ้นอีก 80 สาขาในสถานีบริการน้ำมันบางจาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางขยายร้านกาแฟอินทนิลเพิ่มเติม โดยเตรียมเปิดสาขาในคอนโดมิเนียม คาดว่าลีนปีนี้จะเห็นร้านกาแฟอินทนิลในคอนโดมิเนียม 3-5 สาขา.